

Năm 2023, thành phố thực hiện nhiều công trình cải tạo, chỉnh trang hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị. Đồng thời, cụ thể hóa quy hoạch chỉnh trang đô thị của tỉnh, thành phố, từng bước xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Hiện trên địa bàn thành phố có trên 20 dự án cải tạo, chỉnh trang, hạ ngầm đường dây, đường cáp các tuyến phố, khu dân cư. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân. Tại các tuyến đường đang cải tạo, chỉnh trang, UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát, đẩy nhanh tiến độ, thi công dứt điểm các hạng mục. Công trình nút giao đường Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện kế, nắn sông trong quá trình chờ đợi UBND thành phố bàn giao mặt bằng để thông tuyến. Ông Lê Thanh Hòa, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh cho biết: Nút giao Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền dài gần 100m. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đã hoàn thành, hiện còn 2 tổ chức, đơn vị chưa bàn giao mặt bằng do chờ giá đến bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong quá trình chờ UBND thành phố bàn giao mặt bằng sạch, chúng tôi đã chủ động những phần việc có thể làm trước như kê và nắn sông. Do khu vực nút giao đã được quây chắn nên không có người tham gia giao thông nhưng để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đơn vị đã phân công công nhân quét đường, rửa đường, dọn dẹp vệ sinh, không làm ảnh hưởng người dân xung quanh khu vực.

Tại công trình cầu Máy Miến, đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Ông Đoàn Quang Nam, chỉ huy công trình cho biết: Vị trí thi công với mật độ giao thông lớn, gần chợ nên đơn vị thi công đã bố trí từng giai đoạn, hạng mục, thi công cuốn chiếu, bố trí người phân luồng từ xa để không ảnh hưởng đến người dân. Bố trí công nhân vệ sinh, thu dọn vật liệu phế thải

THÀNH PHỐ

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông



Thi công kè tại nút giao đường Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền.

của công trường để phạm vi thi công được sạch sẽ.

Bà Nguyễn Thị Loan, tổ 15, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cho biết: Để bảo đảm

cho người dân đi lại, công nhân thi công cấu thường xuyên vệ sinh môi trường. Đường chật hẹp nhưng đã làm tốt công tác cảnh giới, phân luồng giao thông.

Chúng tôi mong muốn công trình thi công nhanh chóng để người dân đi lại thuận lợi hơn. Ông Hoàng Văn Loan, tổ 15, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cho biết: Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã chủ động vệ sinh, ngăn đường nên an toàn cho cả người làm và người đi qua lại. Bà con nhân dân rất ủng hộ, người dân xung quanh khu vực như nhà chúng tôi được hưởng lợi nhiều nhất nên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố cho biết: Để có thể sớm bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, Ban đã thường xuyên đơn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, nguyên, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời đề nghị các nhà thầu xây



Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đường Trần Thánh Tông.

Chuyển dịch cơ cấu giống vật nuôi

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đặc biệt là Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi, giết mổ theo chuỗi khép kín, tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo liên kết chuỗi giá trị; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống vật nuôi theo hướng phát triển các giống vật nuôi được công bố tiêu chuẩn áp dụng, con giống cao sản chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống

vật nuôi trên địa bàn nhằm bảo đảm chất lượng nguồn giống cho người sản xuất.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã tập trung đưa những giống mới chất lượng cao vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi. Sau nhiều năm nuôi vịt thịt, vịt đẻ với số lượng hàng nghìn con/lúa, ông Phạm Hữu Phong, xã Thuận Thành (Thái Thụy) rút ra một số kinh nghiệm để chăn nuôi vịt đạt hiệu quả cao như: phải nắm được đặc tính của từng loại con giống, nắm vững quy trình chăm sóc nuôi dưỡng; tuân thủ lịch tiêm phòng, sử dụng thức ăn đạt chất lượng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi riêng biệt. Ông Phong chia sẻ:

Năm 2021, tôi được Chi cục Chăn nuôi và Thú y hỗ trợ 1.500 con vịt giống con sản SHST53 nuôi thử nghiệm. Nhờ thực hiện hình thức chăn nuôi tập trung, kiểm soát và quản lý tốt dịch bệnh, kỹ thuật làm chuồng trại tốt, tiêm phòng dịch tả, viêm gan, cúm H5N1... ở từng giai đoạn phát triển của vịt luôn bảo đảm nghiêm ngặt nên tỷ lệ hao hụt vịt không đáng kể, đàn vịt ra một số kinh nghiệm để chăn nuôi thu lãi gần 20.000 đồng (chưa tính công chăm sóc). Đặc điểm của vịt cao sản SHST53 là có tỷ lệ thịt cao, tăng trọng

nhanh, tiêu tốn ít thức ăn, thời gian nuôi ngắn hơn các giống vịt địa phương nhưng vẫn cho sản phẩm thịt chất lượng tốt, vịt đồng đều, dễ bán. Từ thành công đó, tôi quyết định chuyển dần quy mô đàn vịt sang giống mới này để tăng hiệu quả chăn nuôi.

Ông Lê Văn Chiến, hộ chăn nuôi lợn thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thu) cho biết: Hơn 10 năm qua, gia đình tôi không nuôi lợn giống địa phương nữa mà chuyển sang nuôi lợn lai có tăng trọng từ 1,2 - 1,4 tạ/con khi xuất chuồng. Không chỉ cho tỷ lệ nạc cao hơn, các giống lợn lai có sức đề kháng tốt hơn, tăng trọng nhanh hơn so với giống lợn truyền thống, được thị trường ưa chuộng hơn. Với quy mô nuôi 30 con lợn nái, 500 con lợn thịt/năm, gia đình đã tự sản xuất lợn giống quy trình khép kín bảo đảm an toàn sinh học, tiết kiệm được chi phí đầu tư, bảo đảm chất lượng con giống đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, lắp đặt hệ thống camera giám sát, đầu tư máng ăn, cung cấp nước uống tự động và xử lý chất thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, những năm qua, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống vật nuôi theo hướng tăng nhanh tỷ lệ các giống vật nuôi cao sản hướng thịt, trứng, giúp giảm thời gian nuôi, tăng khối lượng xuất chuồng và số lứa/năm. Đàn lợn ngoại toàn tỉnh hiện nay chiếm trên 80% tổng đàn với khoảng 900 con lợn đực giống Yorkshire, Duroc, Landrace có chất lượng đạt theo tiêu chuẩn quy định. Khó khăn lợn thịt xuất chuồng tăng, đạt trung bình khoảng 100kg/con,



Cơ cấu giống vật nuôi có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ lệ vật nuôi cao sản hướng thịt, trứng.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đông (Quỳnh Phụ)



Luật Đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp. Điều này đã làm hạn chế việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chưa khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, chưa huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Dự thảo Luật lần này đã sửa đổi theo hướng không hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời, tại khoản 4, Điều 49 của dự thảo Luật quy định: "Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được UBND cấp tỉnh chấp thuận". Tôi thống nhất cao với phương án này bởi việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ vừa tạo điều kiện để phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời nhà nước vẫn kiểm soát được việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa.

Ông Hồ Hữu Thủy, xã Thụy Trường (Thái Thụy)



Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để xuất luật hóa một số quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển. Theo quy định của cá nhân tôi, trước khi sửa đổi cần phải điều tra, khảo sát thực tế để nắm hình trạng, hiện trạng và đặc điểm của đất bãi bồi; nắm chắc điều kiện, khả năng sinh lợi để xác định giá trị sinh lợi của đất bãi bồi ven sông, ven biển từng khu vực, từng nơi; có khung pháp lý rõ ràng để ngăn chặn sự bao chiếm, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển sai mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước.

Bà Phan Thị Nữ, xã Đông Long (Tiền Hải)



Việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về hộ gia đình sử dụng đất, dự thảo Luật quy định theo hướng bỏ đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất. Tôi rất đồng tình ủng hộ dự thảo lần này bỏ khái niệm "hộ gia đình" vì việc xác định các thành viên trong hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Việc này cũng gây khó khăn khi công chứng. Nói hộ gia đình nhưng không biết hộ là ai? Có nơi xác định hộ khẩu tại thời điểm đó, có nơi xác định hộ khẩu hiện tại. Có người khiếu nại vì không có trong hộ khẩu nhưng cũng là thành viên trong hộ gia đình, cùng làm kinh tế...

NHÓM PHONG VIÊN

Một số lưu ý khi tái đàn vật nuôi

1. Chuẩn bị chuồng trại

- Ngay sau khi xuất bán hết vật nuôi, bà con cần thu gom và xử lý toàn bộ phân, rác thải, đồng thời quét sạch màng nhện, bụi bám trên mái, tường, rèm che trong chuồng nuôi.
- Rửa sạch toàn bộ chuồng nuôi bằng nước sạch, sau đó để khô, phun thuốc sát trùng, quét nước vôi toàn bộ tường, nền và lối đi đồng thời sửa chữa, gia cố lại chuồng trại.
- Để trống chuồng nuôi từ 15 - 21 ngày. Trong thời gian để trống chuồng nên phun thuốc sát trùng từ 2 - 3 lần, tốt nhất là dùng biện pháp xông hơi bằng formol và thuốc tím (lượng cần dùng cho 1m<sup>3</sup> thể tích xông là: 40ml formol (40%) và 20g thuốc tím, đóng kín chuồng nuôi, cho thuốc tím vào chậu gỗ, sau đó cho formol vào).
- Rửa sạch toàn bộ dụng cụ chăn nuôi và ngâm vào dung dịch sát trùng, phơi khô.
- Khi thông công rãnh, phát quang bụi rậm xung quanh chuồng nuôi để hạn chế ruồi muỗi và các động vật trung gian truyền bệnh trú ngụ.
- Vệ sinh bãi chăn thả: thu dọn phân, rác thải, cuốc xới đất từ 15 - 20cm, rắc vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh.

2. Về con giống

Chỉ mua con giống ở những cơ sở giống có uy tín, bảo đảm chất lượng, không có dịch bệnh; chọn những con khỏe mạnh, nhanh nhẹn, rõ nguồn gốc và đã được tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm theo quy định. Khi mua gia súc, gia cầm về, bà con nên nuôi ở khu cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi, nếu không có dấu hiệu dịch bệnh mới nhập vào khu đàn nuôi cũ.

3. Chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh

Gia súc, gia cầm non khi mới nhập về cần phải áp dụng tốt kỹ thuật úm, bà con dùng bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại hoặc sưởi ấm bằng than, củi, trâu... để giữ ấm cho vật nuôi (chú ý khi đốt lửa sưởi phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt, ngộ độc vật nuôi và vị trí đốt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng ben lửa gây cháy). Thường xuyên bổ sung chất độn chuồng như rơm rạ, cỏ khô, trấu, mùn cưa, phơi bảo đảm chất lượng (đã được khử trùng)... để giữ ấm cho gia súc, gia cầm trong những ngày rét. Cung cấp khẩu phần ăn đầy đủ về số lượng, bảo đảm dinh dưỡng cho từng loại, lứa tuổi vật nuôi. Bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng, men tiêu hóa nhằm tăng cường sức khỏe cho gia súc, gia cầm.

Chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi bằng vắc-xin theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi.

Khi phát hiện đàn vật nuôi có biểu hiện khác thường phải báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để kiểm tra, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời tránh dịch bệnh lây lan và phát tán.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

NGÂN HUỖN